

IR61/003

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเอ็มที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Phoenix”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้รับประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเข้าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผู้รับประกันวินาศภัยในประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน	:	392,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	:	392,000,000 บาท
ลักษณะของรายการโดยสังเขป	:	บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ Phoenix จากผู้ถือหุ้นเดิมและการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Phoenix เป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด
มูลค่าเข้าลงทุน	:	ไม่เกิน 400.00 ล้านบาท
แหล่งเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	:	เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรจากธุรกิจประกันภัยโดยต่อยอดจากฐานลูกค้าและธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และการประกันภัยด้วยเทคโนโลยี InsureTech
วันที่คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จ	:	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561

โดยที่การเข้าลงทุนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ทราบจากการตรวจสอบสถานะกิจการและตกลงกันในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ซึ่งบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งหากรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนภายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการดังกล่าวมิใช่รายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็นการได้มาได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัท

อื่นเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส